

Số: /CV- TTYT

Thiệu Hóa, ngày 05 tháng 7 năm 2024

V/v: Không sử dụng Trạm y tế trên địa bàn huyện Thiệu Hóa để tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu và bán các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe.

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện có thông tin phản ánh về việc xuất hiện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mại, “tặng quà tri ân”... để quảng cáo sai, thổi phồng công dụng sản phẩm, lừa bán các **sản phẩm không rõ nguồn gốc**, không có tem, nhãn, không đảm bảo, chưa được kiểm chứng về chất lượng, giá thành sản phẩm cao hơn nhiều lần so với các sản phẩm có cùng công năng của các nhãn hiệu lớn, uy tín trên thị trường..., gây bức xúc và dư luận xấu trong Nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ uy tín hệ thống y tế dự phòng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa cũng như thực hiện nghiêm túc công văn số 6754/UBND-KTTC ngày 16/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp tại các địa phương trong tỉnh và Kết luận số: 1769/TB-UBND ngày 22 /5/2024 của đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu- Phó chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai công tác hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa năm 2024, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa có một số ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại Trạm y tế xã, thị trấn.

2. Tiếp tục tham mưu kịp thời cho UBND xã về quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó kịp thời phát hiện, báo cáo UBND xã, thị trấn các hành vi vi phạm như: giới thiệu và bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổ chức quảng cáo khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận, quảng cáo sản phẩm thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Nhận được văn bản này yêu cầu Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, nếu để xảy ra vụ việc Trưởng trạm y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Y tế huyện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng UBND & UBND huyện (bc);
- Lưu: VT-TTYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Huy

